

Số: /KH-UBND

Tân Yên, ngày tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế tập thể huyện Tân Yên giai đoạn 2021 - 2025

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tình hình chung

Đến ngày 31/12/2020, toàn huyện có 101 hợp tác xã¹ (số HTX hoạt động cầm chừng: 16/101 HTX; hợp tác xã tạm dừng hoạt động: 03 hợp tác xã); tổng số thành viên là 1026 thành viên, vốn điều lệ 128,2 tỷ đồng; Doanh thu bình quân trong năm của một hợp tác xã khoảng 2,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân 01 thành viên hợp tác xã khoảng 2,5 triệu đồng.

- Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã là 226 người, thành viên là hội đồng quản trị HTX 276 người, ban kiểm soát 165 người.

- Trình độ học vấn cán bộ quản lý hợp tác xã: cán bộ quản lý có trình độ từ sơ cấp trở lên chiếm tỷ lệ 32%, khoảng 70 người.

- Số hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động 35 hợp tác xã.

Các HTX phát triển đa dạng với nhiều hình thức tổ chức và quy mô khác nhau, huy động được nguồn lực vật chất, sức lao động của nhân dân, từng bước có những đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển làng nghề, triển khai chương trình OCOP, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển.

Duy trì 03 làng nghề chổi tre, chổi chít ở Việt Lập và Mỳ Châu Sơn tại Ngọc Châu; xây dựng sản phẩm mỳ Châu Sơn, bánh ông quế, sâm nam núi dành,.. đạt tiêu chuẩn OCOP.

Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp: có 69 HTX có quy mô xã và liên xã. Các HTX bên cạnh việc phục vụ nhân dân trên địa bàn về dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp còn liên kết với doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho hộ, xã viên, tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ, phát triển ngành nghề nông thôn, tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp. HTX nông nghiệp đã góp phần tích cực vào việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá, sản xuất áp dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

¹ 93 Hợp tác xã gồm: 69 Hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, 11 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 17 hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ và tổng hợp; 4 quỹ tín dụng nhân dân.

Các HTX sản xuất CN- TTCN: Hiện trên địa bàn huyện có 11 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, sản xuất, bán chổi tre, chổi chít mây tre, nhựa đan, các sản phẩm làm từ gạo, bánh làm từ đường mía, chế biến nông sản... Nhìn chung, các HTX hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô trên 10 lao động làm việc thường xuyên, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên trong HTX.

Các HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ: 17 hợp tác xã hoạt động chủ yếu ở khu vực dịch vụ quản lý chợ, kinh doanh vận tải và buôn bán tổng hợp, vệ sinh môi trường, dịch vụ điện năng²,... Các HTX đã duy trì được việc làm thường xuyên cho các thành viên, sản phẩm bước đầu đã cung cấp cho nhân dân quanh vùng, được nhân dân ủng hộ, có xu thế phát triển các hợp tác xã dịch vụ cung cấp dịch vụ công như quản lý chợ, vệ sinh môi trường.

Các quỹ tín dụng nhân dân: 04 quỹ tín dụng huy động vốn bình quân hàng năm trên 370 tỷ đồng; các quỹ tín dụng hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; các khoản nợ xấu ở các quỹ tín dụng có tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ (dưới 1%/năm); thường xuyên tạo điều kiện cho trên 2000 hộ gia đình, cá nhân là thành viên của Quỹ có vốn để phát triển sản xuất, kinh tế.

Triển khai, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới từ năm 2015: thành lập HTX sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Quang Trung trên cơ sở thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến nông sản GOC, đến nay huyện đã hình thành thêm 4 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, cung cấp giống, ký hợp đồng với doanh nghiệp từ đầu vụ đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả của sản phẩm như HTX nông nghiệp Vinh Quang, HTX Quang Vinh, HTX GOC, HTX Tân Tiến.

Một số hợp tác xã nông nghiệp đã chủ động đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; lựa chọn doanh nghiệp uy tín tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi; tích tụ ruộng đất, đầu tư xây dựng nhà kho sơ chế, lắp đặt kho lạnh để sơ chế, đóng gói, bảo quản sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động thị trường tiêu thụ. Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp phát huy hiệu quả, tận dụng tốt lợi thế từ các sản phẩm của huyện, đã xây dựng được thương hiệu như mỳ Châu Sơn, Bánh ông Quế, nem nướng Liên Chung, vải sớm Phúc Hòa,...

2. Các hợp tác xã đã thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả và thu nhập ổn định cho thành viên thu nhập của thành viên người lao động trong hợp tác xã ổn định, giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn³.

² Có 4 hợp tác xã dịch vụ điện đang quản lý lưới điện hạ áp, thực hiện bán điện đến hộ, trong giai đoạn 2015-2019 đã bàn giao lưới điện hạ áp 3 hợp tác xã cho ngành điện quản lý; có 4 HTX vệ sinh môi trường, thu hút 30 lao động thường xuyên, hoạt động chủ yếu của các HTX là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong địa bàn xã, thị trấn.

³ Tiền lương, tiền công của người lao động làm việc cho HTX bình quân tăng theo từng năm, năm 2020 là 2,5 triệu đồng/tháng, số lao động thường xuyên làm việc cho HTX (cả thành viên HTX) năm 2020 trên 1400 lao động.

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, nhiều HTX thiếu đất xây dựng trụ sở, mặt bằng sản xuất; việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng gặp nhiều khó khăn do không có tài sản bảo đảm vốn vay; năng lực tổ chức, quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều yếu kém; nhiều HTX hoạt động hình thức, chưa chủ động phát huy nội lực để vươn lên, quỹ tín dụng gặp nhiều khó khăn do phạm vi cho vay, địa bàn hoạt động hạn chế,...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn

UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện các quy định của Luật HTX năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX. Thông tư 03/Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Thực hiện các Kết luận, Kế hoạch phát triển KTTT tỉnh Bắc Giang, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động của hợp tác xã từ năm 2016 đã giải thể 25 hợp tác xã, chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 đối với 36 hợp tác xã có nhu cầu và đang hoạt động.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã như miễn thủy lợi phí, vay vốn hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông nghiệp nông thôn, khuyến công, khuyến thương, xây dựng thương hiệu sản phẩm,...

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Thực hiện đúng quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập hợp tác xã trên địa bàn tại phòng Tài chính- Kế hoạch huyện theo cơ chế một cửa và thành lập các tổ hợp tác tại UBND các xã, thị trấn.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nắm bắt tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn xã để kịp thời tổng hợp báo cáo BCD phát triển KTTT huyện để giải quyết.

Kiên toàn và phân công nhiệm vụ của các thành viên BCD phát triển KTTT huyện, xây dựng lại quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên BCD trong việc phối hợp với cơ sở để tổng hợp và giải quyết tồn tại của các hợp tác xã theo lĩnh vực phụ trách và được phân công trong BCD.

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển KTTT hằng năm nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020,

đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các thông tin về HTX điển hình, phát triển sản xuất thường xuyên trên trang thông tin điện tử của huyện, Đài truyền thanh huyện tạo sự đồng thuận và nhân rộng mô hình HTX đến nhân dân.

Định kỳ theo quy chế làm việc tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước, nắm bắt tình hình hoạt động các HTX trên địa bàn đối với các thành viên BCD phát triển KTTT huyện 6 tháng, 01 năm. Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra HTX trên địa bàn, thành lập các đoàn kiểm tra giữa Thành viên BCD huyện với UBND xã kiểm tra nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động các HTX; qua kiểm tra đã hướng dẫn các HTX hoạt động theo Luật HTX, thông tin định hướng mô hình phát triển HTX và chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các HTX.

Rà soát hoạt động của HTX, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải thể tự nguyện, giải thể bắt buộc đối với các hợp tác dưng hoạt động từ 12 tháng trở lên theo quy định; tuy nhiên đến nay, các hợp tác xã điện bần giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý đã dưng hoạt động nhưng chưa tiến hành giải thể do còn vướng mắc trong giải quyết về tài sản.

Việc quản lý nhà nước về KTTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, chế độ thông tin, báo cáo; chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với mô hình KTTT,... tuy nhiên, việc định kỳ báo cáo cơ quan đăng ký HTX theo quy định của các HTX chưa được thường xuyên, báo cáo tình hình tài chính của các HTX chưa thực hiện đúng quy định, số lượng lao động và hoạt động của một số hợp tác xã thiếu tính ổn định, khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và hoạch định các chính sách hỗ trợ phù hợp với mô hình HTX trong tình hình hiện nay.

3. Thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực: hàng năm triển khai thực hiện ít nhất 2 hội nghị tập huấn cho Ban quản trị, kế toán hợp tác xã trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020 đã đào tạo, tập huấn cho trên 900 lượt thành viên ban quản trị, kế toán hợp tác xã về quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nghiệp vụ kế toán,...tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho các thành viên hợp tác xã, trong 5 năm đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề may, đan, thêu,...

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Tổ chức cho các hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp ở trong tỉnh và ngoài tỉnh; Tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện như: Vải sớm Phúc Hòa của HTX sản xuất và tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa; mỳ gạo Châu Sơn của HTX sản xuất và tiêu thụ mỳ gạo Quế Hàng Châu Sơn, bánh Quế Hưng Phú của HTX Hưng Phú, măng lục trúc của HTX măng lục trúc Ngọc Châu, vú sữa Hợp Đức của HTX SX và tiêu thụ vú sữa Hợp Đức....

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ các hợp tác xã của nhà nước thông qua các hình

thức như hội nghị tập huấn hợp tác xã, định kỳ gặp mặt các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế nói chung và HTX nói riêng.

Hỗ trợ các HTX trong xây dựng thương hiệu, bao bì, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm⁴; Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, kho lạnh đối với các HTX trên địa bàn; hỗ trợ thành lập mới cho 13 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp với số tiền 20 triệu đồng/1 hợp tác xã; hỗ trợ 6 hợp tác xã có liên kết sản xuất như cây giống, hệ thống tưới ứng dụng công nghệ cao,....tổng kinh phí hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn theo các chương trình trên 3,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ quản lý của các Hợp tác xã thông qua các lớp tập huấn do UBND huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Chi cục phát triển nông thôn Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức tổng số 08 lớp tập huấn cho ban quản trị và kế toán các hợp tác xã trên địa bàn. Hướng dẫn các Hợp tác xã xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, đổi mẫu dấu theo đúng quy định và hoạt động theo Luật Hợp tác năm 2012. Chỉ đạo tổng hợp nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng đất, thuê đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi,.... của các hợp tác xã trên địa bàn.

Rà soát các HTX có nhu cầu xây dựng nhà màng, nhà lưới công nghệ cao sản xuất thành vùng tập trung, nhà xưởng, nhu cầu vay vốn sản xuất; tổng hợp báo cáo Liên minh HTX tỉnh Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang để các HTX tiếp cận vốn các ngân hàng và chuẩn bị các hồ sơ, điều kiện để tiếp nhận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các HTX thành lập mới tuân thủ theo các quy định của Luật HTX, do đó đã phát huy vai trò tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp tham gia làm thành viên hợp tác xã cung cấp giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm của HTX, ngày càng được nhân rộng và phát triển,...

Các hợp tác xã hình thành mới được định hướng phát triển đa ngành, lĩnh vực vừa sản xuất bao tiêu và kinh doanh, nên đã duy trì thường xuyên hoạt động của HTX hạn chế hợp tác xã sản xuất mùa vụ, cầm chừng,...

Bên cạnh các kết quả tích cực trong phát triển kinh tế tập thể còn bộc lộ nhiều khó khăn, thiếu sót như:

Các hợp tác xã nông nghiệp đơn thuần như phục vụ nước nông nghiệp, phân bón cây trồng chưa phát huy được hiệu quả, chủ yếu duy trì, không có sự phát triển. Các hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì việc làm ổn định cho thành viên tuy nhiên việc mở rộng và du nhập cũng như phát triển

⁴ Huyện đã hỗ trợ bao bì đóng gói sản phẩm cho 08 HTX (HTX Nông nghiệp Tiến Tháo, HTX Chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ lợn sạch Tân Yên, HTX Sản xuất- Tiêu thụ Vú sữa Hợp Đức, HTX Phát triển nông nghiệp - Dịch vụ Đồng Tâm, HTX vải sớm Phúc Hòa, ...) với tổng số tiền là 549,5 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể "Ôi Lê Tân Yên" cho HTX Nông nghiệp Quỳnh Phong với số tiền là 32 triệu đồng; hỗ trợ tem nhãn cho sản phẩm HTX NN Minh Tân với số tiền là 75 triệu đồng; tem nhãn cho sản phẩm hợp tác xã tiêu thụ vú sữa,....

sản phẩm tiêu thủ công nghiệp chưa đáp ứng được kỳ vọng. Các Hợp tác xã dịch vụ điện đang gặp khó khăn trong việc đầu tư tránh tổn thất và ổn định trong quản lý lưới điện. Các Hợp tác xã dịch vụ môi trường gặp khó khăn trong việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt do chưa có khu xử lý, hoặc khu xử lý thường quá tải, phí vận chuyển và thu gom rác theo Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa được tập trung chỉ đạo thực hiện, các HTX, tổ hợp tác không đảm bảo nguồn thu để duy trì hoạt động của thành viên.

Các chính sách hỗ trợ HTX tập trung ở HTX sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, một số chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất, thuê đất,... các HTX khó tiếp cận do quy định vay và nhu cầu từ bản thân HTX.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KTTT GIAI ĐOẠN 2021-2025

Mục tiêu Kế hoạch phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện. Cần bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt; gắn với tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu chung thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, theo đúng các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã phù hợp với xu thế phát triển kinh tế chung và áp dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương.

Cần chú trọng đến các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả như doanh thu, thu nhập của các thành viên, hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên và kinh tế hộ thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới, thu nhập và mức sống, dịch vụ của HTX phục vụ đời sống thành viên và cộng đồng dân cư.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển KTTT đa dạng trên tất cả các ngành lĩnh vực, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, khắc phục các yếu kém, củng cố nâng cao hoạt động các các tổ chức kinh tế tập thể, tạo chuyển biến rõ trên các mặt quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, người lao động trong tổ chức kinh tế tập thể; ưu tiên phát triển các hợp tác xã xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thành lập mới tối thiểu 25 hợp tác xã trong các lĩnh vực;

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có, phấn đấu mỗi năm tăng từ 5% HTX hoạt động hiệu quả, giảm số HTX hoạt động yếu kém xuống dưới 10%, giải quyết các HTX không hiệu quả, dừng hoạt động.

- Phân đầu xây dựng ít nhất 05 mô hình Hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của huyện; đến năm 2025, tối thiểu có khoảng 50% hợp tác xã hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp có liên kết với doanh nghiệp.

- 100% cán bộ quản lý chủ chốt, kế toán hợp tác xã được tham gia đào tạo ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; tỷ lệ cán bộ quản lý tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đạt từ 35% trở lên.

- Mỗi năm có từ 2 đến 5 hợp tác xã được tham gia xúc tiến thương mại mở rộng thị trường của tỉnh và quốc gia.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Định hướng chung

Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện trong mọi lĩnh vực; phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém như hiện nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể sâu rộng trong xã hội; tập trung vận động, thành lập mới các THT, HTX hoạt động theo quy định của pháp luật đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các THT, HTX hiện có.

2. Định hướng phát triển KTTT theo ngành, lĩnh vực

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động loại hình HTX dịch vụ nông nghiệp theo hướng đa ngành, đa nghề; khuyến khích phát triển mô hình HTX chăn nuôi, cây con chất lượng cao (cây ăn quả, rau, quả chế biến...) và hình thành vùng sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu liên kết với doanh nghiệp chế biến đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Định hướng thành lập các HTX hoạt động trong lĩnh vực công ích như vệ sinh môi trường để giải quyết bức xúc về môi trường trong cộng đồng dân cư.

Cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách huyện, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình THT, HTX trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của THT, HTX hiện có nhằm tích cực đóng góp vào tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện; góp phần tạo việc làm cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các HTX, giữa HTX, THT với các thành phần kinh tế khác để tiêu thụ nông sản và các sản phẩm khác, nâng dần năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh

việc thành lập các HTX nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, các sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn OCOP.

Định hướng và tuyên truyền cho các HTX hoạt động đa ngành, đa nghề, tập trung thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, THT.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT và HTX

Tiếp tục quán triệt và thường xuyên quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền sâu rộng theo nội dung Luật HTX và các chủ trương, chính sách về phát triển KTTT, phát triển HTX trước hết là những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Qua đó, nâng nhận thức vị trí, vai trò của việc phát triển KTTT.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT; phải thực sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và các ngành liên quan.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển KTTT hàng năm của huyện và xã, thị trấn cần đưa chỉ tiêu phát triển KTTT vào để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm giữa các cơ quan nhà nước với HTX, tổ chức kinh tế tập thể; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về phát triển KTTT, HTX trên các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền các chính sách, quan điểm nhà nước phát triển kinh tế tập thể và biểu dương, nhân rộng mô hình phát triển KTTT thể điển hình, hiệu quả.

2. Thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo quy định của Trung ương, tỉnh

Chính sách hỗ trợ khuyến khích thành lập HTX và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng của HTX; chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 của tỉnh phù hợp với thực tế của huyện; tổ chức thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ HTX hoạt động theo đề án của Chính phủ, xây dựng mỗi xã 01 sản phẩm tiêu biểu,... Bên cạnh đó huyện tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ các HTX thực hiện sản xuất cây nông nghiệp hàng hóa đảm bảo các tiêu chí.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và các ngành có liên quan thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX THT như: Tiếp tục rà soát tình hình hoạt động của HTX, hướng dẫn tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012; tăng số lượng HTX thành lập mới hàng năm, thu hút

thêm thành viên tham gia; tăng số vốn điều lệ của HTX; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động kinh doanh cho các HTX,....

Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện, UBND các xã, thị trấn; tạo điều kiện cho các HTX hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ, phương án kinh doanh đã đề ra.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về KTTT.

Tiếp tục bố trí cán bộ chuyên trách tại phòng TCKH huyện; cán bộ kiêm nhiệm tại các đơn vị phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng huyện là đơn vị giúp cho UBND huyện quản lý toàn diện về KTTT trên các lĩnh vực. Các xã, thị trấn bố trí 01 cán bộ không chuyên trách theo dõi KTTT.

Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của khu vực KTTT trên địa bàn huyện theo quy chế hoạt động của BCĐ; biểu dương, đề xuất khen thưởng các điển hình tiên tiến về phát triển KTTT; nhân rộng các mô hình HTX, THT hoạt động có hiệu quả, tôn vinh các cá nhân, các tổ chức KTTT có đóng góp cho sự phát triển KT-XH của huyện.

4. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội trong đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT

Đề cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội, hiệp hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển KTTT. Coi trọng và quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, đóng góp của các tổ chức này trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KTTT.

Nơi nhận:

- BCĐ phát triển KTTT tỉnh;
- Sở Kế hoạch và ĐT; Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PTKTTT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Huy